

Chuẩn Bị Cho Bài 5

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo

Niềm tin vào mầu nhiệm Nhập Thể, một ân huệ của Thiên Chúa làm người, đánh dấu việc chúng ta trở nên Kitô hữu. Lòng tin đó là dấu chỉ Chúa mời gọi chúng ta trở nên phần tử Giáo hội. Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, và Thánh Thể là những phương thế khiến ta trở nên những phần tử của Giáo hội.



Icthus

Các Kitô hữu tiên khởi thường bị bách hại vì đức tin. Bởi vậy, họ đã phải dùng dấu hiệu con cá làm mật hiệu để nhận nhau. Trong tiếng Hy-lạp, cụm từ *Giêsu Kitô*, *Vua Do Thái*, được viết tắt là *Icthus*, *Icthus* có nghĩa là "con cá." Xin quý vị thực hiện một dấu hiệu con cá và đem dán lên cửa hoặc cửa sổ để xác nhận mình là một Kitô hữu.

Dấu chỉ của một Kitô hữu

Quý vị hãy trưng bày, hoặc mang trên mình, các biểu tượng tôn giáo - thí dụ: Thánh giá, tràng hạt, mề đay, tượng ảnh -- để xác nhận mình là Kitô hữu. Mỗi thành phần trong gia đình cũng có thể dùng thủ công hoặc máy vi tính để hoạ kiểu và tự thực hiện những biểu tượng về đạo cho riêng mình. Quý vị cũng nên chia sẻ vì sao các biểu tượng đó lại là những dấu chỉ của đức tin.

Dấu chỉ của một gia đình Kitô giáo

Gia đình quý vị hãy cùng nhau nghiên cứu tập lịch của gia đình. Trong tập lịch này tất nhiên có ghi nhiều sự việc nói lên rằng quý vị đang sống trong một gia đình Kitô giáo. Sinh hoạt của nhà thờ, của giáo xứ có được ghi trong đó không? Những sinh hoạt này thường nhằm giúp đỡ những người trong cộng đồng. Có những ai trong gia đình quý vị tự nguyện tham gia vào các sinh hoạt đó?





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị bảo người trong nhà lấy nước thánh làm dấu thánh giá. Nước Thánh chính là biểu tượng của bí tích Rửa Tội.

Trong Tuần

Trong giáo xứ và trong cộng đồng của quý vị luôn có những người mà các việc làm, do lòng tốt và quảng đại, của họ có thể gây hứng khởi cho gia đình quý vị. Quý vị nên tìm gặp và noi gương họ.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Phục vụ

Hội đồng Giám mục Quốc Gia là một tổ chức bao gồm tất cả các giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục mỗi năm họp 2 lần để cứu xét những vấn đề quan trọng liên quan tới toàn thể Kitô hữu tại nước này. Một số vấn đề, chẳng hạn như các chỉ thị về việc lãnh nhận các bí tích, chỉ là những mối quan tâm riêng trong nội bộ Giáo hội. Những vấn đề khác, chẳng hạn như mức lương chính đáng cho thợ thuyền, lại là những mối quan tâm gây chấn động trong toàn thể xã hội Hoa Kỳ.

Các giám mục và thành viên trong ban tham mưu của các ngài vẫn thường ra điều

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Những Việc Làm Can Trường

"Con là Con yêu dấu của Cha...."
Mc 1:11



Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, người ta nghe thấy tiếng Đức Chúa Cha nói, "Con là Con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về Con." Khi đó Đức Chúa Cha đã biết rằng Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ và chết để cứu chúng ta.

Trong thời hiện đại, có nhiều người cũng đã phải trực diện với các trạng huống hiểm nghèo để cứu giúp người khác. Chúng ta phải nên luôn chiêm nghiệm gương sáng của họ. Nhiều quân nhân Hoa Kỳ đã phải trực tiếp tham chiến hoặc tham gia vào các công tác bảo vệ hoà bình. Nhiều chuyên viên cấp cứu đã liều mạng để tiếp cứu các nạn nhân của các thiên tai. Để thi hành những nhiệm vụ khó khăn đó, phải cần đến sức mạnh và lòng dũng cảm; quý vị nên thảo luận về vấn đề này.

trần trước quốc hội về các chủ đề thuộc phạm vi đạo lý. Giáo hội không can dự vào chính trị đảng phái, nhưng các giám mục vẫn thường phải lên tiếng cảnh báo vì các ngài có bổn phận rao truyền sứ điệp Tin Mừng cho thời đại mình. Các ngài cũng thường viết các thư mục vụ để giảng giải về những giáo huấn của Giáo hội.